

* มูลนิธิพิทักษ์ชีวิตคนไทย 4.
ร.ต.ภ.อ.ส.บ.ร.อ.ภ.ว. 6 ตุลาคม 19
*



ที่ ตช 0030.406/ 1449

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

/3 มิถุนายน 2549

เรื่อง จัดส่งแถลงการณ์ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านภาค 3 แก่ใช้บทความในหนังสือพิมพ์รายวัน

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

อ้างถึง บทความ "เดินหน้าชน" ใน น.ส.พ. มติชนรายวันฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 หน้า 9

สิ่งที่ส่งมาด้วย แถลงการณ์ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านภาค 3 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยบทความตามอ้างถึง ชื่อบทความว่า " 30 ปี 6 ตุลา กับ ปฏิญญาฟินแลนด์ " เขียนโดยผู้ใช้นามว่า จุฬาลักษณ์ ภูเกิด ในย่อหน้าที่สาม ได้พาดพิงถึงองค์การลูกเสือชาวบ้านและหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนอันอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมขององค์การลูกเสือชาวบ้านและหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนต้องถูกเกลียดชังจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ โดยเป็นฝ่ายถูกกล่าวหาเพียงข้างเดียว

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อองค์การลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคมโดยมีคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติโดยต่อเนื่องเสมอมา ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าใจถึงการปฏิบัติของหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนในวันเกิดเหตุเมื่อ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 อย่างถูกต้อง จึงขอความกรุณาท่านได้นำแถลงการณ์ตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลงแก่ใช้บทความดังกล่าวในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ทรรตณรงค์ วิญญูรัตน์)

รองผู้บังคับการฯ รักษาราชการแทน

ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

พิมพ์ แก้วใส
โต๊ะหัว อเนก ๒๐๒๐
๒๐๒๐

แถลงการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านภาค ๓

ด้วยปรากฏว่าได้มีบทความ "เดินหน้าชน" เขียนโดยผู้ใช้นามว่า จุฬาลักษณ์ ภูเกิด ในหน้ากระแสดวงศรศน์ หน้าที่ ๙ ของหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ชื่อบทความ "๓๐ ปี ๖ ตุลาคมกับปฏิญญาฟินแลนด์" ในย่อหน้าที่สามของบทความนี้ได้พาดพิงถึงองค์กรลูกเสือชาวบ้านและหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน ระบุข้อความดังต่อไปนี้

" เมื่อ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มีการปลุกกระแสลูกเสือชาวบ้านมาปิดล้อมธรรมศาสตร์ตามด้วยการล้อมปราบโดยฝีมือของ ตร.ค.บางส่วนอย่างโหดเหี้ยมชนิดที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยที่เป็นเมืองพุทธ ภาพเหตุการณ์ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกเป็นรอยแผลที่บาดลึกไปในจิตใจผู้คนและเป็นบทเรียนอันสำคัญที่สังคมไทยต้องเก็บรับรู้เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย"

ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านภาค ๓ ขอเรียนว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องซึ่งตามความเป็นจริงจากหลักฐานภาพเหตุการณ์สามารถยืนยันยืนยันได้นั้น ปรากฏดังต่อไปนี้

ประการแรก กรณีสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจากทั่วประเทศมาชุมนุมในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้น ได้มาชุมนุม ณ รอบบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น มิได้ไปปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างใดทั้งสิ้น เหตุผลที่มาชุมนุม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อปิดกั้นมิให้เกิดการใช้กำลังกวาดล้างทำลายซึ่งกันและกัน ระหว่างฝ่ายปฏิวัติกับฝ่ายนักศึกษา ทั้งนี้ จากภาพเหตุการณ์จะสามารถสังเกตได้จากสมาชิกลูกเสือชาวบ้านทุกคนมีผ้าผูกคอพระราชทานเป็นสัญลักษณ์ และทุกคนไม่มีอาวุธใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเป็นการชุมนุมปิดกั้นระหว่างแนวถนนราชดำเนินกลางมาจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นหลัก อนึ่ง สำหรับภาพเหตุการณ์ที่มีกลุ่มชนดักทำร้ายนักศึกษารอบนอกบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริเวณท้องสนามหลวงในวันดังกล่าว เป็นกลุ่มชนจัดตั้งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น หาใช่มวลชนสมาชิกลูกเสือชาวบ้านแต่อย่างใดไม่ จึงขอให้มีการตรวจสอบภาพเหตุการณ์ให้ชัดเจนต่อไปด้วย

ประการที่สอง กรณีที่มีกำลัง ตร.ค.เข้าไปตรวจค้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น เป็นการให้การสนับสนุนตำรวจนครบาล เพื่อเข้าช่วยเหลือแยกนักศึกษาที่บริสุทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกจากกลุ่มผู้กระทำความผิดที่แฝงตัวอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนมากถูกบีบบังคับมิให้ออกมาจากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นตัวประกันมิให้เจ้าหน้าที่จากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจค้นจับกุม และขอเรียนว่ากำลัง ตร.ค.มิได้ทำร้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตร.ค.ทุกคนจะแต่งเครื่องแบบให้ปรากฏเป็นภาพที่ชัดเจนทางสื่อมวลชนในขณะปฏิบัติหน้าที่ อันแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติภายใต้ขอบเขตของกฎหมายโดยแท้จริง

ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านภาค ๓ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้กรุณาทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านภาค ๓

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙